

Sáng ngày 11/4/2018, ủy ban M An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của ủy ban quý I/2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Quý I/2018, ủy ban đã tập trung ra các Nghị quyết và giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 04/4/2018, đạt 33,9%.



*Quang cảnh Hội nghị*

Công tác lao động-thực tiễn xã hội có quan tâm. Tổ chức khảo sát, đi thực địa, tìm hiểu tình hình thực tiễn qua đó giúp hình thành chính sách, hỗ trợ người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đã triển khai sửa chữa và xây mới 04 nhà cho người nghèo chính sách khó khăn; cấp phát hàng trăm suất quà cho người nghèo, có mặt trong dịp Tết Mậu Tuất mừng năm mới vui xuân y, m m.

An ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội có gì vững, không xảy ra im nóng và các vụ việc nghiêm trọng. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia bình chữa cháy phòng chống cháy nổ, xây dựng "Cộng đồng an toàn và PC&CC"...

Hot news UBND phường, Mặt trận, các đoàn thể có nâng cao, hiểu quả, chất lượng. Phong trào thi đua yêu nước, 03 nhiệm vụ trọng tâm có giao trong năm 2018 có phát huy năng lực năng động nhiệt tình của thế hệ, gắn liền với chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Công tác xây dựng đảng có chú trọng và đi vào chiều sâu, duy trì nếp sinh hoạt. Phát triển mới 04 đảng viên; công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị có quan tâm ứng dụng. Công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban có tăng cường, gắn liền với tuyên truyền Nghị quyết số 4 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Quý II/2018, ủy ban tập trung triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; thực hiện nghiêm chỉnh theo Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Bộ TV Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động; thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị số 10-CT/QU của Quận ủy về "tiếp tục vận hành cơ chế hành chính và tăng cường kết luận, kết quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển quận trong giai đoạn mới"...

**Nh Ý**